

Số: 26 /BC-LĐTĐBXH

Châu Đức, ngày 30 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
Về việc bé gái 2 tuổi thường xuyên bị mẹ dẫn đi lang thang

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Châu Đức nhận được Phiếu chuyển số 13/PC-BBT của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về ý kiến của bà Phạm Thị Tâm; Địa chỉ: xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu-Số điện thoại 01649.138.149 về việc “*Hãy cứu giúp một bé gái 2 tuổi*”.

Sau khi nhận được ý kiến nêu trên, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Châu Đức phối hợp với UBND xã Suối Nghệ xác minh tình hình thực tế, nhưng bà Liên không có ở nhà. Qua trao đổi với mẹ ruột của bà Liên, tình hình như sau:

Bà Hương Liên, trú tại đường 17, thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Trước đây bà Liên mở tiệm Áo cưới Hương Liên tại địa chỉ nêu trên và làm được một thời gian. Bà Liên đã có chồng và sinh 01 người con trai. Tuy nhiên sau đó bà Liên và chồng không sống với nhau nữa. Sau đó bà Liên có quan hệ tình cảm với một người đàn ông và sinh ra bé 01 bé gái (hiện đang sống với bà Liên). Sau khi sinh thì cha bé gái đòi quyền nuôi, nhưng bà Liên nhất định không cho. Kể từ đó đến nay không ai biết cha bé gái đó là ai.

Bà Liên bị bệnh thần kinh, nhưng tùy theo thời điểm (có lúc tỉnh táo như người bình thường, vẫn đi xe máy được, có bằng lái ô tô). Gia đình đã có thời gian đưa bà lên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) để điều trị, nhưng có lúc bà Liên không chịu đi, nói gia đình đưa đi là giết bà. Nhưng lúc lên cơn, bà Liên thường dẫn đưa bé đi lang thang mặc dù gia đình can nhưng không được, đi đâu bà Liên cũng dẫn bé theo. Có những lúc bà Liên để bé ở nhà với bà ngoại.

Qua làm việc với mẹ ruột của bà Liên, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị bà hỗ trợ với chính quyền để đưa bé gái vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng mẹ ruột của bà Liên không đồng ý.

Hiện tại bà Liên tinh thần không ổn định, cha mẹ bà Liên đã trên 80 tuổi, già yếu, bệnh tật nặng, nhưng cha mẹ bà Liên không đồng ý việc đưa bé gái vào cơ sở bảo trợ xã hội. Vì vậy, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xem xét tạo điều kiện để giúp đỡ bé gái nêu trên.

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Châu Đức báo cáo Ban Biên tập
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết để trả lời cho bạn đọc./.

Nơi nhận:

- BBT.Cổng TTĐT tỉnh BR-VT;
- Sở Lao động-TBXH tỉnh;
- UBND huyện;
- Lưu.Hoàng.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tiến